



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ที่ พล ๐๓๓๒.๓๐๑ / ๓๒๔ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลบางระกำ

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกหน่วย

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กำหนดให้หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ซึ่งจะต้องประกอบด้วย คำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EB ๑๓ (Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment) โรงพยาบาลบางระกำ ได้วางมาตรการ กลไก การวางระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อใช้เป็นกลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความสำคัญ และมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ประกอบด้วย

๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
๕. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด
๖. มาตรการการรับของแถม
๗. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน

ในการนี้ โรงพยาบาลบางระกำ ขอแจ้งให้บุคลากรในกลุ่มงาน/งานของท่านทราบ และถือปฏิบัติ ตามมาตรการ กลไก การวางระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติราชการและเกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ โรงพยาบาลบางระกำ (<http://www.bkhospital.go.th/bkh๒/>)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

(นายภูวดล พลพวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

หลักฐานการแจ้งเวียน  
ประกาศโรงพยาบาลบางระกำ

เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ของโรงพยาบาลบางระกำ

ลำดับ	กลุ่มงาน	ชื่อ - สกุล	ลายเซ็น
1	กลุ่มงานการแพทย์	นายเลงกู๋ บุญนาคพพงก์	
2	กลุ่มงานทันตกรรม	นส. อังภา ศิริประภา	
3	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	นาย วัฒพงศ์ วงศ์มร	
4	กลุ่มงานการพยาบาล	นางสาวอริยา อู่ใจ	
5	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	นาย อชกร งามศักดิ์	
6	กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์	นายสุรินทร์ ทรัพย์	
7	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	นส. อัญชฌ์ กิ่งสอน	
8	กลุ่มงานรังสีวิทยา	น.ส. สิริฉนธ์ อัมพรภักดิ์	
9	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	น.ส. จีภาวรรณ เกตุสวัสดิ์มงคล	
10	กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	น.ส. อรวรรณ วิหระ	
11	กลุ่มงานโขนศาสตร์	น.ส. เพ็ญพร สี่มี	
12	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	นางอรรษา วิชาญ	